

แบบสรุปข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบลโพธิ์เก้าต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ลำดับ	ชื่อแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่	รูปแบบแหล่งท่องเที่ยว	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ช่วงเวลาที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก	มีสถานที่แสดงสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าแล้ว	ค่าใช้จ่ายในการเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว	สถานที่ติดต่อของแหล่งท่องเที่ยว
๑	วัดบ่อเงินเจริญสุข	เชิงประวัติศาสตร์	พระครูโสภณกิตติธารังและอบต.โพธิ์เก้าต้น	มกราคม-ธันวาคม	ไม่มี	ไม่มี	หมู่ที่ ๑๓ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี
๒	วัดธรรมิกาวาส	เชิงประวัติศาสตร์	พระอธิการประเสริฐ จิตตฺโภและอบต.โพธิ์เก้าต้น	มกราคม-ธันวาคม	ไม่มี	ไม่มี	หมู่ที่ ๑๒ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี
๓	วัดโพธิ์เทพประสิทธิ์	เชิงประวัติศาสตร์	พระอธิการสมพงษ์ อินทวังโสและอบต.โพธิ์เก้าต้น	มกราคม-ธันวาคม	ไม่มี	ไม่มี	หมู่ที่ ๙ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี
๔	วัดโพธิ์งาม	เชิงประวัติศาสตร์	พระอธิการอภิชาติ อภิชาติและอบต.โพธิ์เก้าต้น	มกราคม-ธันวาคม	ไม่มี	ไม่มี	หมู่ที่ ๘ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี
๕	วัดนางหนู	เชิงประวัติศาสตร์	พระอธิการเป็รื่อง อดตมโนและอบต.โพธิ์เก้าต้น	มกราคม-ธันวาคม	ไม่มี	ไม่มี	หมู่ที่ ๖ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี
๖	วัดสำราญ	เชิงประวัติศาสตร์	พระครูมหาสุกโพธิธรรมและอบต.โพธิ์เก้าต้น	มกราคม-ธันวาคม	ไม่มี	ไม่มี	หมู่ที่ ๓ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี
๗	วัดบัว	เชิงประวัติศาสตร์	พระอธิการอุบล ธมมวโรและอบต.โพธิ์เก้าต้น	มกราคม-ธันวาคม	ไม่มี	ไม่มี	หมู่ที่ ๑๑ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี
๘	วัดโพธิ์เก้าต้น	เชิงประวัติศาสตร์	พระณุชนัส สิรินันโทและอบต.โพธิ์เก้าต้น	มกราคม-ธันวาคม	ไม่มี	ไม่มี	หมู่ที่ ๔ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี

ลำดับ	ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ที่มีอยู่	รูปแบบแหล่ง ท่องเที่ยว	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ช่วงเวลาที่มี นักท่องเที่ยวเข้ามา ท่องเที่ยวจำนวนมาก	มีสถานที่แสดง สินค้าหรือจำหน่าย สินค้าแล้ว	ค่าใช้จ่ายใน การเข้าชม แหล่งท่องเที่ยว	สถานที่ติดต่อของแหล่ง ท่องเที่ยว
๙	พิพิธภัณฑท์ ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น วัด โคกหม้อ	เชิงประวัติศาสตร์	พระครูศีลสังวรวิสุทธิ์และอบต.โพธิ์ เก้าต้น	มกราคม-ธันวาคม	ไม่มี	ไม่มี	หมู่ที่ ๙ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี
๑๐	สวนสาธารณะ"ที่นี่ ลพบุรี"	นันทนาการและ บันเทิง	ส.ส.มัลลิกา จินพันธ์วานิช	มกราคม-ธันวาคม	ไม่มี	ไม่มี	หมู่ที่ ๑๓ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี
๑๑	อนุรักษ์เรือเก่า	เกี่ยวข้องกับวิถี ชีวิตของผู้คน	คุณสมนึก ชูศรี	มกราคม-ธันวาคม	ไม่มี	ไม่มี	๘๗/๑ หมู่ที่ ๓ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี
๑๒	สวนเกษตรอินทรีย์	เชิงเกษตร	ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ม่วงลอง	มกราคม-ธันวาคม	ไม่มี	ไม่มี	๙๘/๑ หมู่ที่ ๙ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี